

GẶP MẶT NHÂN DỊP 25 NĂM PHÁT HÀNH TẠP CHÍ KHKT THÚ Y

GS. TS. Đậu Ngọc Hòa

Tổng biên tập Tạp chí KHKT thú y

Kính thưa các bác, các anh chị, các vị khách quý, các bạn cộng tác viên tạp chí KHKT Thú y.

Hôm nay, nhân 25 năm xuất bản tạp chí KHKT Thú y 1993-2018 và mừng năm mới Kỷ Hợi 2019, Tạp chí KHKT Thú y tổ chức gặp mặt thân mật các bác, các anh, các chị, các cộng tác viên của tạp chí trong nhiều năm qua. Đầu tiên xin gửi lời tri ân sự đóng góp của các bác, các anh, chị, các bạn cộng tác viên, các vị khách quý, đặc biệt là các công ty thuốc thú y, chúc các bác, các anh, chị, các vị khách quý, các cộng tác viên sức khỏe, hạnh phúc, thành công, năm mới thắng lợi mới.

Thưa các quý vị, năm 2013 Tạp chí KHKT Thú y đã tổ chức 20 năm ngày xuất bản tạp chí và đón nhận huân chương lao động hạng III của Chính phủ trao tặng. Nhân dịp này, tạp chí đã xuất bản kỷ yếu 20 năm Tạp chí KHKT thú y với nhiều bài viết và tổng kết các kết quả xuất bản. Năm nay chúng tôi tổ chức gặp mặt nhân dịp 25 năm và 5 năm từ 2013 đến nay. Trong năm 5 qua, phát huy thành tích đã đạt được của 20 năm, tạp chí không ngừng hoàn thiện cả về nội dung và chất lượng các bài báo. Tạp chí là kênh duy nhất đăng tải các bài báo nghiên cứu khoa học của các tác giả trong cả nước, các bài nâng cao kiến thức chuyên môn và trao đổi thông tin hoạt động ngành. Một khối lượng lớn thông tin trong 40 số tạp chí đã được chuyển tải tới bạn đọc. Các bài nghiên cứu có chất lượng cao cả về ý nghĩa khoa học và thực tiễn, các phương pháp nghiên cứu hiện đại, các kỹ thuật mới được cập nhật. Các bài báo được gửi tới các phản biện được chọn lọc theo uy tín và chuyên ngành phù hợp, do đó đảm bảo chất lượng của bài báo được đăng. Cho đến nay 100% các bài báo được gửi phản biện, một số các bài báo không đủ điều kiện đăng đã được gửi lại cho tác giả. Các bài nâng cao kiến thức luôn được cập nhật, những vấn đề bệnh mới nổi như cúm gia cầm, H7N9, bệnh dịch tả lợn châu Phi (AFS), vấn đề an toàn thực phẩm, vi khuẩn kháng kháng sinh đã được nhiều tác giả gửi bài đăng tạp chí. Các bài hoạt động ngành cũng được chú trọng, phần lớn các hoạt động của ngành, đặc biệt các văn bản chỉ

đạo, các dự án, các báo cáo dịch bệnh từ Cục Thú y luôn được cập nhật, đăng tải chọn lọc, giúp cho công tác phòng chống dịch bệnh được thiết thực hơn.

Sự phát triển của tạp chí trong 25 năm qua luôn được hưởng ứng nhiệt thành của độc giả với hàng vạn bạn đọc, hàng trăm đơn vị từ Cục Thú y và các đơn vị thuộc Cục, Viện Thú y, các Chi cục thú y, chăn nuôi - thú y, các khoa thú y và chăn nuôi - thú y thuộc các trường Đại học Nông lâm trong cả nước đã mua tạp chí với số lượng phát hành hàng 1000 quyển/số.

Tạp chí cũng là kênh thông tin gửi đến bạn đọc trong cả nước các sản phẩm thuốc thú y, vacxin và sinh phẩm thú y được sản xuất trong và ngoài nước đã giúp cho các bác sĩ thú y có nhiều thông tin và sự lựa chọn những sản phẩm tốt trong phòng trị bệnh, đặc biệt các sản phẩm sản xuất trong nước, nhất là các loại vacxin mới được sản xuất như vacxin tai xanh, vacxin cúm gia cầm và gần đây là vacxin LMLM.

Đặc biệt 2 số tạp chí thú y thú nhỏ với lượng phát hành ngày càng tăng, hiện tại tới 1000 quyển/số. Tạp chí đã giúp nhiều Bác sĩ thú y thực hành các biện pháp, phương thức chẩn đoán, điều trị bệnh cho thú nhỏ, một lĩnh vực đang rất phát triển hiện nay.

Để tạp chí có thể tồn tại và phát triển, sự giúp đỡ về kinh phí từ các công ty như HANVET, NAVETCO, VETVACO, RTD, VEMEDIM, FIVEVET, HUPHAVET, MARPHAVET v.v... là không thể thiếu được. Nhân dịp này chúng tôi xin được cảm ơn và tri ân các công ty với sự chân thành và biết ơn sâu sắc.

Cuối cùng xin được một lần nữa cảm ơn đến tất cả các bác, các anh chị, các đơn vị, các cá nhân, các bạn đọc trong cả nước, chúc sức khỏe và mọi tốt đẹp trong năm mới Kỷ Hợi 2019.

Xin chân thành cảm ơn. Xin nâng cốc chúc mừng Năm Mới !